



ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านนา จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธำพรณ์ พรประภาศักดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง/ระดับ	หน่วยงาน
ระดับดีเด่น			
๑	นางสุกัญญา ปฐมพรพงศ์	เภสัชกรชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒	นางหทัยชนก ประทีปจินดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๓	นายบุญชู กันบัวลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๔	นางรัตนาภรณ์ เอกสิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๕	นางพรรณวดี ฉายบุญครอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๖	นางสุภาพ ศรธรรมลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๗	นางกัญตักนิษฐ์ พันภัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๘	นางชลกาญจน์ ฉ่ำจิตรชื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๙	นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์กาศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๐	นายกนกสิทธิ์ จันทวีชรากร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๑	นางสาวพรลภัส เชี่ยวชาญนิธิกิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๒	นายธวัช รุ่งสว่าง	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๓	นางสาววิตรี พาทีทิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๔	นางสาวธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๕	นางทับทิม ย้อยสนิท	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๖	นางธีรารัตน์ เกตุสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๗	นายเอนก เอกสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๘	นางสาวเดือนเพ็ญ สาคร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๑๙	นางสาวศศิธร บัวผัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๐	นางภิสรา ไฉยवास	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๑	นางสาวอนุสรา ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๒	นางณัฐชญาภา จันทร์พงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๓	นางสาวธนกร สุขชัยศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๔	นางสาวกนกวรรณ เครือมังกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๕	นางพัชรินทร์ ทรัพย์อ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๖	นางสาวพิศุญา แพงโพรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๗	นางสาวเน้งน้อย ประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๘	นางสาวศุภรดา ธิรสฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๒๙	นางสาวสุนันทา พินดวง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๓๐	นางอรัญญา ศรีเสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๓๑	นางสุภัทตรา จารุวังสันติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๓๒	นางศิรินทิพย์ ฉวนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา
๓๓	นางอุไรวรรณ ฤกษ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านนา